

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v hoàn thiện đề xuất Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: Số 4070/UBND-NN ngày 28/3/2023, số 5777/UBND-NN ngày 26/4/2023, số 6594/UBND-NN ngày 16/5/2023 về việc hoàn thiện các dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu sử dụng vốn WB (sử dụng vốn vay IBRD).

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa theo ý kiến của các Bộ: Tài chính (tại Công văn số 2613/BTC-QLN ngày 22/3/2023), Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 2096/BTNMT-KHTC ngày 29/3/2023), Xây dựng (tại Công văn số 520/BXD-HTKT ngày 17/02/2023) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 3426/BKHĐT-KTĐN ngày 08/5/2023) và có các Công văn số 2229/SNN&PTNT-TL, ngày 12/5/2023 và số 2337/SNN&PTNT-TL, ngày 17/5/2023 xin ý kiến tham gia góp ý của các Sở. Trên cơ sở tham gia ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 2901/SKHĐT-KTNN ngày 18/5/2023), Sở Tài chính (tại Công văn số 2737/STC-ĐT ngày 18/5/2023), Sở Xây dựng chưa có ý kiến tham gia; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản:

- Báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án (có dự thảo văn bản gửi kèm theo).

- Đề nghị Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam quan tâm, tài trợ Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa để dự án đảm bảo đầy đủ thành phần Hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ (có dự thảo văn bản gửi kèm theo).

Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PGĐ Sở Nguyễn Hoài Nam (để t/dõi);
- Lưu: VT, TL.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng 5 năm 2023

V/v hoàn thiện đề xuất dự án  
Nước sạch nông thôn bền vững và  
ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh  
Thanh Hóa.

**DỰ THẢO**

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 2613/BTC-QLN ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính và Công văn số 3426/BKHĐT-KTĐN ngày 08/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo các Công văn Số 2096/BTNMT-KHTC ngày 29/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 520/BXD-HTKT ngày 17/02/2023 của Bộ Xây dựng) tham gia ý kiến về đề xuất dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghiên cứu nội dung tham gia góp ý của các Bộ, UBND tỉnh đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa, kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Bộ (Chi tiết có gửi kèm theo)

UBND tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, XD;
- Cục Thủy lợi;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính, KH và ĐT;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH**

**Ý kiến góp ý của các Bộ tham gia ý kiến vào báo cáo đề xuất dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa**

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
<b>I</b>	<b>Giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 520/BXD-HTKT ngày 17/02/2023</b>	
1	Tên của dự án là “Dự án nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2027”, nên việc đề tên hợp phần 1 là “Cấp nước nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng khó khăn, khan hiếm nguồn nước” còn chung chung, đề nghị tên hợp phần cụ thể hơn.	Hợp phần 1 đề xuất dự án của tỉnh Thanh Hóa là ”Cấp nước nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” phù hợp với tên của dự án và đảm bảo thống nhất với tên gọi hợp phần của các tỉnh tham gia đề xuất dự án và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất.
2	Đề nghị rà soát và xác định các công trình cấp nước dự kiến nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới theo quy hoạch, kế hoạch cấp nước nông thôn của từng địa phương nhằm phân bổ nguồn vốn cho hợp lý, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho những mô hình cấp nước liên xã, liên huyện	Đề xuất dự án nước sạch của tỉnh Thanh Hóa tại 6 huyện miền núi, gồm các huyện: Ngọc Lặc, Thạch Thành, Bá Thước, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Như Xuân. Tại mỗi huyện đề xuất đầu tư từ 01 hoặc 02 công trình quy mô liên xã và tập trung tại các xã/thị trấn có điều kiện kinh tế thuận lợi, dân cư tập trung, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khó khăn về nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân cao. Bên cạnh đó, <i>trong điều kiện nguồn vốn ngân sách cho nước sạch hạn chế; các Chương trình MTQG chủ yếu đầu tư nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nhu cầu; doanh nghiệp không quan tâm đầu tư. Việc đề xuất tham gia Dự án nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với BĐKH, vay vốn WB là rất cần thiết. Các công trình cấp nước dự kiến đầu tư xây mới đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch cấp nước nông thôn của địa phương và đã được giải trình, tiếp thu cụ thể tại mục 6.1 phần III đề xuất dự án gửi kèm theo Công văn này (Sau đây gọi là đề xuất dự án).</i>

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
3	Cần xác định rõ tổ chức, cá nhân và các yêu cầu về điều kiện, năng lực cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân này trong quản lý, vận hành những công trình cấp nước nông thôn sau khi được hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới	Các công trình sau khi được đầu tư sẽ giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa quản lý vận hành, khai thác. Nội dung này được giải trình, tiếp thu cụ thể tại mục 9 phần III đề xuất dự án.
4	Bổ sung đánh giá về hiệu quả đầu tư, bền vững của công trình cấp nước hiện trạng và những công trình dự kiến xây mới	Tỉnh Thanh Hóa đề xuất đầu tư, xây dựng mới 8 công trình cấp nước sạch tập trung. Tại Báo cáo đề xuất dự án đã tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường khi triển khai thực hiện dự án (tại mục 6.2 phần III đề xuất dự án) và xây dựng phương án trả nợ (tại mục 5 phần III đề xuất dự án), trong đó có đánh giá khả năng vay lại của tỉnh cũng như cam kết và kế hoạch trả nợ của tỉnh.
5	Về việc cần có sự kết nối với các dự án do World Bank tài trợ và các dự án do Bộ NN&PTNT đang tổ chức thực hiện nhằm đánh giá và kế thừa các kết quả đã thực hiện được	Trong những năm qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tích cực hỗ trợ lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng; gần đây nhất, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ lĩnh vực này thông qua Chương trình nước sạch và VSNT dựa trên kết quả đầu ra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện từ năm 2013 - 2019, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ nước sạch và vệ sinh nông thôn, xây dựng các cách tiếp cận nước sạch bền vững mới nhằm tăng cường hiệu quả cấp nước nông thôn; đồng thời, đã giúp tỉnh cập nhật nhiều kiến thức về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh nông thôn và đã thí điểm công cụ cải tiến dựa trên kết quả giúp phân bổ vốn đầu tư tới ngành này để chuyển thành các kết quả cụ thể. Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 6 phần II đề xuất dự án.
<b>II</b>	<b>Giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2096/BTNMT-KHTC ngày 29/3/2023</b>	
1	Về quy hoạch, sử dụng đất để thực hiện dự án	<i>Để triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết sử dụng đất xây dựng đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan và chỉ triển khai sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch; không để xảy ra thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước,</i>

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
		<i>kiểu kiện phức tạp.</i> Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 6.1 phần III – Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại đề xuất dự án.
2	Đề nghị rà soát các hoạt động đề xuất, thuyết minh làm rõ sự phù hợp, đồng bộ, thống nhất của các hoạt động đề xuất với các chương trình, kế hoạch liên quan đang được triển khai thực hiện	Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ việc phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng theo thứ tự ưu tiên số 1 là đủ nước sử dụng cho sinh hoạt về cả số lượng và chất lượng. Nguồn nước cấp cho các tiểu dự án <i>phù hợp với quy hoạch nguồn cấp nước phục vụ sinh hoạt theo quy hoạch của tỉnh cũng như địa phương.</i> Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 6.1 phần III – Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tại đề xuất dự án.
3	Đề nghị rà soát hiện trạng thực tế tại các khu vực đề xuất đầu tư xây mới các công trình, xem xét ưu tiên phương án cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung hiện có và năng lực quản lý, vận hành, tránh đầu tư xây mới dàn trải; đánh giá so sánh làm rõ hiệu quả việc thực hiện dự án sử dụng vốn vay WB so với huy động nguồn lực đầu tư từ các nguồn nội địa; rà soát các nội dung thực hiện để không bị trùng lặp với các chương trình, dự án và nhiệm vụ đang thực hiện liên quan	Dự án đề xuất thực hiện tại 25 xã/thị trấn, thuộc địa bàn 6 huyện, hiện nay các xã/thị trấn đều chưa có nước sạch tập trung, kể cả các xã lân cận, chưa có chủ trương đầu tư công trình nước sạch tập trung (kể cả nguồn vốn NSNN, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, vốn doanh nghiệp và vốn khác). Mặt khác khu vực đề xuất dự án chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khó khăn về nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân cao trong khi không thu hút được thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư, điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, vì vậy đề xuất phương án đầu tư xây dựng mới các công trình nước sạch theo đề xuất tại Hợp phần 1 gắn với việc nâng cao năng lực quản lý, vận hành thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, tăng cường thể chế tại Hợp phần 2 là phù hợp.
4	Bổ sung chỉnh sửa các hoạt động, nội dung đề xuất, tiến độ thực hiện giữa các báo cáo đề xuất của Bộ NN&PTNT và UBND các tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất	UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu tại đề xuất dự án.
5	Rà soát nguồn nước cấp cho các công trình cấp nước nông thôn bảo đảm không làm cạn kiệt, suy thoái các nguồn nước; làm rõ thêm các nội dung công nghệ xây dựng và vận hành, đảm bảo công tác quản lý và bảo vệ môi	UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 6.1 phần II – <i>Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng tài nguyên nước, quy hoạch lĩnh vực cấp nước</i> tại đề xuất dự án và phụ lục kèm theo đề xuất dự án (đối với phần công nghệ xây dựng). UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án cũng như quá trình quản lý, vận hành, khai thác sau đầu tư tuân thủ các quy

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
	trường, giảm áp lực đối với môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án	định hiện hành của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.
<b>III</b>	<b>Giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2613/BTC-QLN ngày 22/3/2023</b>	
1	Cập nhật điều kiện vay IBRD và bổ sung phần chi phí lãi vay dự kiến, phí cam kết và phí thu xếp vốn vay trong cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án	Đã cập nhật và bổ sung chi phí lãi vay, phí cam kết, phí thu xếp, phí quản lý vay lại và dự kiến kế hoạch vay, trả nợ. Các chi phí này sẽ có sự biến động nhưng không đáng kể và không ảnh hưởng đến kế hoạch vay, trả nợ của tỉnh.
2	Bổ sung thông tin về quy hoạch sử dụng tài nguyên nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch lĩnh vực cấp thoát nước của tỉnh	Đã tiếp thu, báo cáo tại mục 6.1 phần III đề xuất dự án
3	Bổ sung thông tin về việc đầu tư của địa phương cho nước sạch nông thôn; cơ chế, chính sách, quy định về đầu tư cho nước sạch nông thôn	Đã tiếp thu, báo cáo tại mục 1.1 phần II đề xuất dự án
4	Đánh giá sự phù hợp, mức độ ưu tiên của dự án trong Kế hoạch đầu tư công 5 năm của tỉnh	Dự án nước nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa là một trong 4 dự án ưu tiên trong danh mục Chương trình, dự án dự kiến sử dụng vốn ODA giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT của tỉnh Thanh Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2980/SKHĐT-KTĐN ngày 02/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021 – 2025, trong danh mục báo cáo bao gồm Dự án nước nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025, vay vốn WB. Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 6.3 phần III đề xuất dự án.
5	Đánh giá sự phù hợp đối với nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương: Các lĩnh vực có tính chất dịch vụ công ích thuộc nhiệm vụ chi	Các lĩnh vực có tính chất dịch vụ công ích thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước như: Điện, nước... Đối tượng tác động thụ hưởng là người dân vùng nông thôn khó khăn, yếu thế, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, ngập lụt, xâm

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
	ngân sách Nhà nước như	nhập mặn, khan hiếm nguồn nước sinh hoạt do tác động của biến đổi khí hậu. Đối với những khu vực này, mặc dù địa phương đã có chính sách khuyến khích, thu hút kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp và tư nhân nhưng rất khó khăn, do suất đầu tư cho nước sạch nông thôn lớn, không đảm bảo lợi nhuận. Để giải quyết vấn đề an sinh, nhu cầu thiết yếu của người dân được tiếp cận nước sạch một cách bền vững, tỉnh Thanh Hóa xác định chi đầu tư cho nước sạch nông thôn đối với khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa khó khăn về nguồn nước là trách nhiệm chi của ngân sách Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đề xuất dự án được xây dựng phù hợp với ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi định hướng thực hiện các Chương trình, dự án về biến đổi khí hậu quy định tại Điều 5, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: " <i>Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp</i> ". Tỉnh Thanh Hóa xác định đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh và xác định là nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 5 phần II đề xuất dự án.
<b>IV</b>	<b>Giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3426/BKHĐT-KTĐN ngày 08/5/2023</b>	
<b>a)</b>	<b><i>Về sự phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương</i></b>	
1	Đề nghị bổ sung đánh giá về sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan của quốc gia và địa phương	Đã tiếp thu, bổ sung và báo cáo tại mục 6.1 phần III đề xuất dự án
2	Đánh giá tổng hợp về kết quả, tác dụng và hiện trạng của công trình, dự án cấp nước sạch của địa phương nói chung và khu vực nông thôn, miền núi nói riêng, nhất là các dự án thuộc chương trình cung cấp nước sạch nông thôn, miền núi dự trên kết quả vay vốn WB;	Đã tiếp thu, báo cáo tại mục 4 phần II đề xuất dự án

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
	có phương án, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc và sự không hiệu quả các mô hình cung cấp nước sạch hiện tại	
3	Rà soát, đảm bảo không trùng lặp với các dự án khác trong cùng lĩnh vực, trong đó có dự án thuộc Chương trình MTQG về nông thôn mới	Hiện nay và trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Thanh Hóa chưa có dự án nước sạch nông thôn vốn vay ODA. Trong 25 xã/thị trấn đề xuất tham gia dự án, chưa xã nào có nước sạch tập trung, chưa có chủ trương đầu tư công trình nước sạch tập trung (kể cả nguồn vốn NSNN, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, vốn doanh nghiệp và vốn khác). Nội dung này UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 1.4 phần III đề xuất dự án.
<b>b)</b>	<b><i>Về các hợp phần dự án</i></b>	
1	Đề nghị rà soát, cung cấp căn cứ về việc sử dụng vốn vay WB cho các hạng mục chi đầu tư thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương không có khả năng tạo nguồn thu và thu hút vốn đầu tư tư nhân hoặc các nguồn xã hội hóa	Các lĩnh vực có tính chất dịch vụ công ích thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước như: Điện, nước... Đối tượng tác động thụ hưởng là người dân vùng nông thôn khó khăn, yếu thế, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, ngập lụt, xâm nhập mặn, khan hiếm nguồn nước sinh hoạt do tác động của biến đổi khí hậu. Đối với những khu vực này, mặc dù địa phương đã có chính sách khuyến khích, thu hút kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp và tư nhân nhưng rất khó khăn, do suất đầu tư cho nước sạch nông thôn lớn, không đảm bảo lợi nhuận. Để giải quyết vấn đề an sinh, nhu cầu thiết yếu của người dân được tiếp cận nước sạch một cách bền vững, tỉnh Thanh Hóa xác định chi đầu tư cho nước sạch nông thôn đối với khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa khó khăn về nguồn nước là trách nhiệm chi của ngân sách Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đề xuất dự án được xây dựng phù hợp với ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi định hướng thực hiện các Chương trình, dự án về biến đổi khí hậu quy định tại Điều 5, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 5 phần II đề xuất dự án.
2	Đề nghị xây dựng tổng mức đầu tư và chi phí từng hạng mục dự án căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày	Đã tiếp thu, báo cáo tại mục 4 phần III và phụ lục 5 đề xuất dự án



TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
	09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và căn cứ suất vốn đầu tư công trình tại Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021	
3	Đề nghị các địa phương giải trình về sự liên hệ, phối hợp với dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với hợp phần về nâng cao năng lực, tăng cường thể chế (trường hợp được WB cung cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện)	Tiểu hợp phần 2.2 - Nâng cao năng lực, tăng cường thể chế, tỉnh Thanh Hóa đề xuất nội dung: Tăng cường hệ thống quản lý nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu; Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động; Mua sắm phương tiện thiết bị hỗ trợ quản lý dự án; Đào tạo, nâng cao năng lực, hội thảo tập huấn..., các hoạt động về cấp nước an toàn, ứng phó BĐKH, xây dựng hệ thống quản lý/theo dõi các công trình. Đối với hợp phần này trong đề xuất dự án của tỉnh Thanh Hóa sử dụng nguồn vốn đối ứng của tỉnh để triển khai. Đối tượng của hợp phần là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật thực hiện dự án và đại diện chính quyền địa phương, người dân khu vực được hưởng lợi từ dự án. Vì vậy, hợp phần này độc lập với Hợp phần nâng cao năng lực, tăng cường thể chế do Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất thực hiện
c)	<b>Thời gian thực hiện dự án</b>	
-	Đề nghị các địa phương xem xét, xác định thời điểm phù hợp để bắt đầu thực hiện dự án	Đã tiếp thu và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo giai đoạn 2024-2028
d)	<b>Mức độ ưu tiên, khả năng cân đối kế hoạch và bố trí các nguồn vốn cho dự án</b>	
1	Đề nghị làm rõ mức độ ưu tiên của dự án cung cấp nước sạch nông thôn vay vốn WB trong số các dự án khởi công mới sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của địa phương trong giai đoạn 2021-2025	Dự án nước nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa là một trong 4 dự án ưu tiên trong danh mục Chương trình, dự án dự kiến sử dụng vốn ODA giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT của tỉnh Thanh Hóa, đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2980/SKHĐT-KTĐN ngày 02/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021 – 2025, trong danh mục báo cáo bao gồm Dự án nước nông thôn bền vững và ứng

TT	Ý kiến tham gia của các Bộ	Ý kiến giải trình của tỉnh Thanh Hóa
		phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025, vay vốn WB. Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 6.3 phần III đề xuất dự án.
2	Đề nghị làm rõ khả năng cân đối, bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách và các nguồn phù hợp của địa phương cho dự án; làm rõ khả năng vay, trả nợ của địa phương giai đoạn 2021-2025 và những giai đoạn tiếp theo để đáp ứng nhu cầu giải ngân và trả nợ vốn nước ngoài địa phương vay lại cho dự án	UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 5 phần III – Phương án cân đối trả nợ tại đề xuất dự án. Tại báo cáo đề xuất dự án đã đánh giá khả năng vay lại của tỉnh, cam kết bố trí vốn đối ứng và cam kết, kế hoạch trả nợ của tỉnh và dự kiến giá nước. Theo đó, đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án.
<i>d)</i>	<i>Về tính bền vững của dự án</i>	
1	Đề nghị các địa phương đánh giá chi tiết về khả năng và mức hỗ trợ, huy động ngân sách địa phương và những nguồn phù hợp khác để có thể duy trì khai thác, vận hành và đảm bảo cung cấp nước sạch hiệu quả cho người dân nông thôn sau khi dự án hoàn thành	Trong giai đoạn đầu tư (giai đoạn 1), một số công trình mới đi vào hoạt động, song song đó một số công trình trong quá trình xây dựng vì vậy nguồn thu từ dịch vụ cấp nước chưa cao, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ có phương án trích từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ chi trả phần lãi vốn vay của dự án và một số chi phí khác phù hợp theo quy định. Về nội dung này, UBND tỉnh Thanh Hóa xin được tiếp thu, báo cáo tại mục 5.3 phần III đề xuất dự án.
2	Đề nghị làm rõ mô hình và đối tượng được giao vận hành, khai thác công trình cung cấp nước sạch hình thành từ dự án	Đã tiếp thu, báo cáo cụ thể tại mục 9 phần III đề xuất dự án

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v đề nghị Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam quan tâm, tài trợ Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa.

**DỰ THẢO**

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và một số tỉnh miền núi phía Bắc bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, cao điểm vào mùa khô, giao mùa, nhiều người dân vùng nông thôn không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Trước tình hình trên, 17 tỉnh (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và An Giang) đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề xuất Dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, báo cáo Chính phủ vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện. Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất lần đầu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại Công văn số 8199/BNN-TCTL, ngày 24/6/2020; trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện lại đề xuất dự án, gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính tại Công văn số 2597/BNN-HTQT ngày 07/5/2021. Tuy nhiên do thời gian chuẩn bị dự án ODA dài và cân đối lại khả năng vay vốn của các tỉnh nên một số tỉnh đã sử dụng nguồn vốn khác, không tiếp tục đề xuất tham gia dự án. Căn cứ đề xuất của các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã điều chỉnh hoàn thiện lại đề xuất dự án, gửi các Bộ tại Công văn số 3293/BNN-HTQT, ngày 25/5/2022, dự án còn lại 6 tỉnh (gồm các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Tây Ninh) đây là những tỉnh rất khó khăn về nguồn nước sạch, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, rất mong muốn được WB quan tâm bố trí khoản vay để triển khai dự án. Các tỉnh sẽ lập đề xuất dự án riêng của tỉnh, xin ý kiến của WB, các Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay đề xuất dự án của các tỉnh đã được các Bộ quan tâm ủng hộ, có văn bản tham gia ý kiến chi tiết; trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, các tỉnh đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện đề xuất dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình các tỉnh chuẩn bị đề xuất dự án đã được Ngân hàng Thế giới quan tâm, tạo điều kiện giao cho các chủ nhiệm dự án (Bà: Lilian Pena, Halla, Nguyễn Diễm Hằng), tổ chức nhiều cuộc họp, cử nhiều Đoàn công tác

đến các tỉnh, triển khai các gói hỗ trợ kỹ thuật để giúp đỡ, hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT, các tỉnh khảo sát thực địa, đánh giá các rủi ro, xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đề xuất dự án; dự án đã được Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương ký Biên bản ghi nhớ vào ngày 26/10/2021.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2018, được sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), tỉnh Thanh Hóa được tham gia Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vay vốn Ngân hàng Thế giới (Chương trình PforR). Trong quá trình thực hiện, các mục tiêu của Chương trình đã được tỉnh Thanh Hóa hoàn thành và vượt kế hoạch, được nhà tài trợ đánh giá cao. Hiện nay, các công trình cấp nước thuộc Chương trình PforR đều hoạt động ổn định, bền vững, cấp nước sạch liên tục, giúp nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch và vệ sinh hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nước sạch của nhiều địa phương trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp bước thành công việc sử dụng nguồn vốn vay WB để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng đề xuất “Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa” báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa đề xuất sử dụng nguồn vốn vay WB với mục tiêu xây dựng mới 8 công trình cấp nước sạch cho 25 xã/thị trấn vùng miền núi và trung du, dự kiến cấp nước sạch cho 37.000 hộ dân. Các vùng đề xuất là vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu đến nguồn nước sinh hoạt (hạn hán, lũ lụt làm thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước). Dự án nếu được triển khai thực hiện sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ cấp nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà mục tiêu tại Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã đề ra.

Hiện nay, các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã có văn bản tham gia ý kiến đối với đề xuất dự án. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thiện báo cáo đề xuất Dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

*(Có Báo cáo đề xuất dự án kèm theo)*

UBND tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ngân hàng Thế giới đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và lĩnh vực nước sạch nông thôn của tỉnh trong thời gian qua nói riêng. UBND tỉnh Thanh Hóa rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Ngân hàng Thế giới đối với dự án, bao gồm cả trong quá trình các Bộ, ngành liên quan xem xét, đánh giá đề

xuất dự án, đồng thời có Thư đồng ý quan tâm tài trợ dự án trong tháng 6 năm 2023 để tổng hợp cùng các ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự kiến trong quý III năm 2023 và triển khai ký kết Hiệp định trong quý I năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Xin chân thành cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- Các Sở: KHĐT, NN&PTNT, TC;
- Lưu: VT, KHKT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**